

รายงานสรุปการสอบถามความเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

จากจำนวนผู้แสดงความผิเห็น จำนวน ๓,๘๔๗ ราย

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แสดง ความคิดเห็น	หมายเหตุ
๑. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ การกำหนดให้วาระของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นวาระ เดียวกับสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๖	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๓	เห็นด้วย เนื่องจาก - การทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่าย นิติบัญญัติควรเป็นวาระเดียวกัน เพื่อ การบริหารงานของท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ไม่มีช่วงเว้นว่างของฝ่ายที่ตรวจสอบกับฝ่าย ถูกตรวจสอบ - ประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับการจัด การเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก - ทำให้การบริหารไม่มีความต่อเนื่องกัน
๒. ท่านมีความเห็นอย่างไรหาก กำหนดให้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน เขตเลือกตั้งได้น้อยกว่าสิบคน ให้มี สิทธิลงคะแนนเลือกผู้บริหารท้องถิ่น อย่างเดียว	ร้อยละ ๔๘	ร้อยละ ๕๑	ร้อยละ ๑	เห็นด้วย เนื่องจาก - ประหยัดงบประมาณ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก - เป็นการเลือกปฏิบัติ และเป็นการจำกัด สิทธิของประชาชนซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐาน ของรัฐธรรมนูญ - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง ผู้บริหารและสมาชิกที่เป็นตัวแทนของตน
๓. ท่านมีความเห็นอย่างไรหาก กำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไม่เกิน ๒ คน ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน และได้รับ ค่าตอบแทนไม่เกินจำนวนที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดกำหนด	ร้อยละ ๖๒	ร้อยละ ๓๗	ร้อยละ ๑	เห็นด้วย เนื่องจาก - หากมีผู้ช่วยหาเสียงจำนวนมากเป็นเหตุให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียง - เพื่อความเป็นระเบียบ และลดการสร้าง อิทธิพลของผู้สมัคร ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก - กำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงน้อยเกินไป ควรมีประมาณหมู่บ้านละ ๕ - ๑๐ คน - เป็นการจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วม ทางการเมือง
๔. ท่านมีความเห็นอย่างไรหากกรณี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลาออกก่อนครบวาระ ห้ามมิให้	ร้อยละ ๗๑	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๑	เห็นด้วย เนื่องจาก - ป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ และแสวงหา ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แสดง ความคิดเห็น	หมายเหตุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร อนุมัติโครงการระหว่างเก้าสิบวัน ก่อนวันลาออก เว้นแต่โครงการ ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ สาธารณะ (มาตรา ๕๗)				<p>งบประมาณในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดความขัดแย้งกับข้าราชการประจำระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง - เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาที่กำหนดมากเกินไป เนื่องจากโครงการบางประเภทเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นต้องดำเนินการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ทำให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และก่อให้เกิดปัญหาการบริหารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และวิธีการงบประมาณ
๕. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการกำหนดให้ผู้สมัครปิดโปสเตอร์หาเสียงได้เฉพาะป้ายกระดานหรือติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงได้ในจุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๒๒	ร้อยละ ๒	<p>เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสะอาดของชุมชน - ทำให้เกิดการแข่งขันในการหาเสียงอย่างเป็นธรรม - ลดความเหลื่อมล้ำของผู้สมัคร <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจทำให้การประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
๖. ท่านมีความเห็นอย่างไรหากนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเป็นทางเลือกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่บังคับให้ต้องนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งใช้ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว	ร้อยละ ๔๘	ร้อยละ ๕๒		<p>เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบของคณะกรรมการประจำหน่วยในการพิจารณาลักษณะบัตรดีหรือบัตรเสีย - เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน - ป้องกันการทุจริต - ช่วยป้องกันการเกิดบัตรเสีย - เพื่อเป็นทางเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความพร้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย ๔.๐ <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรใช้เหมือนกันทุกหน่วยเลือกตั้ง

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แสดง ความคิดเห็น	หมายเหตุ
				<ul style="list-style-type: none"> - สิ้นเปลืองงบประมาณ - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังขาดความรู้ในการใช้เครื่องลงคะแนน ซึ่งมีความยุ่งยากและมีขั้นตอนมากกว่าการเลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้ง
๗. ท่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัดอยู่นั้น มีความพร้อมหรือไม่ในการนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๔๒	ร้อยละ ๔	<p>มีความพร้อม เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เคยทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว <p>ไม่มีความพร้อม เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณอาจไม่เพียงพอ - อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสน และอาจถูกชักจูงในการลงคะแนนให้ผู้หนึ่งผู้ใดจากผู้แนะนำวิธีการใช้เครื่องลงคะแนน
๘. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการกำหนดให้ผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด (Vote No)	ร้อยละ ๗๓	ร้อยละ ๒๖	ร้อยละ ๑	<p>เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเป็นผู้แทนหรือตัวแทนประชาชน ต้องได้รับคะแนนเสียงที่มากกว่าจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด - หากในพื้นที่ใดคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ต้องการเลือกผู้สมัครมาเป็นตัวแทนของประชาชน - ทำให้ผู้สมัครมีความรับผิดชอบต่อคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรนำหลักเสียงข้างมากมาใช้
๙. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา	ร้อยละ ๔๑	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๑	<p>เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ติดภารกิจสามารถมีเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนมากขึ้น <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรคำนึงถึงสภาพแต่ละพื้นที่ของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเช่นที่อยู่ในป่า หรือพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งยากต่อการสัญจรและการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง - ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เช่นในบางพื้นที่ต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่าง
๑๐. ท่านมีความเห็นอย่างไรที่ผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือ	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๖๙	ร้อยละ ๑	<p>เห็นด้วย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้สมัครหาเสียงอย่างเต็มที่

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แสดง ความคิดเห็น	หมายเหตุ
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถโฆษณาหาเสียงด้วยการจัด ให้มีทรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ ได้				<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตื่นตัวให้ประชาชนมาฟังการหาเสียง ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก - ยากต่อการควบคุมในเรื่องค่าใช้จ่าย และความสงบเรียบร้อย - ไม่เป็นการแสดงความเห็นและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และทำให้ผู้สมัครที่มีทุนทรัพย์น้อยอาจเสียเปรียบผู้สมัครที่มีทุนทรัพย์มาก - เป็นการชักจูงให้คนมาสนับสนุนผู้สมัคร - การจัดงานรื่นเริงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงได้ง่ายขึ้น

ฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง